

Số: 302 /BC-HĐND

Đắk Tô, ngày 19 tháng 4 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020,

Thường trực HĐND huyện Đắk Tô tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện như sau:

#### **I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP**

##### **1. Việc xem xét các báo cáo:**

Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020 (kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11), đại biểu HĐND huyện đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; xem xét các Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các báo cáo về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2020.

Qua xem xét các báo cáo, đại biểu HĐND huyện đã cơ bản tán thành và đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; đánh giá cụ thể về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và việc thực hiện các chỉ tiêu mà HĐND huyện đã đề ra, đồng thời xem xét, bàn các giải pháp, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm 2021.

Tuy nhiên, qua xem xét các báo cáo, quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tiến độ còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng và quản lý đất đai chưa chặt chẽ, thiếu kiên quyết; việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai có trường hợp chưa kịp thời. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... chưa có giải pháp đột phá, còn thụ động. Việc triển khai thực hiện chủ trương hình thành các "cánh đồng lớn", sản xuất theo hình thức áp dụng khoa học công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị còn lúng túng, chưa có giải pháp quyết liệt, hiệu quả đạt thấp. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn



xảy ra, nhất là trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý tại địa bàn xã Đắk Rơ Nga.

## **2. Hoạt động chất vấn, thảo luận tại kỳ họp:**

Căn cứ chương trình các kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề được quan tâm trên địa bàn huyện, các đại biểu HĐND huyện đã có 26 ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại kỳ họp<sup>1</sup> (*không có ý kiến chất vấn nào*). Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ các nội dung Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, trong đó tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, như việc xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn, công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đắk Tô chưa có nước sinh hoạt; thời gian giải quyết các vướng mắc liên quan việc giải tỏa Nhà ở tư tắm cũ để san ủi mặt bằng Hội trường khối 4 thị trấn Đắk Tô; giải quyết đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ ở đường A Tua; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện... và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần triển khai thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Thường trực HĐND huyện và UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình.

## **II. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN**

Qua giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 02 kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện nhận thấy các Nghị quyết được ban hành và triển khai thực hiện có tính khả thi cao. Các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định.

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng các chỉ tiêu và nội dung quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật; việc kiểm tra, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện kịp thời thông tin lại cho cử tri. UBND huyện và các ngành cũng đã kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị do Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chuyển đến qua các đợt giám sát.

## **III. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ**

Trên cơ sở Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện. Sau khi tổ chức giám sát, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả giám sát báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11. Kết quả giám sát như sau:

<sup>1</sup> Kỳ họp thứ 10 có 09 ý kiến; kỳ họp thứ 11 có 17 ý kiến.



*a) Kết quả đạt được:*

Để tổ chức triển khai Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND, ngày 30/12/2011 về việc ban hành Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 để đề ra các giải pháp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện triển khai các nội dung công việc liên quan.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thu hút đầu tư, UBND huyện đã thực hiện điều chỉnh các quy hoạch, chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư; chỉ đạo tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ cho lao động nông thôn, góp phần cung cấp lao động cho các doanh nghiệp. Huyện cũng đã tranh thủ các nguồn vốn và mọi nguồn lực tại địa phương để từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, quy hoạch đất đai... nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư; huy động các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4; thành lập Cụm công nghiệp phía tây thị trấn; hàng năm tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp và tổ chức quảng bá, xúc tiến đầu tư, thông tin về các tiềm năng, dự án thu hút đầu tư trên địa bàn để doanh nghiệp biết, khảo sát đầu tư.

Giai đoạn 2011-2020, công tác thu hút đầu tư đạt được kết quả bước đầu; thu hút được 17 dự án đầu tư vào Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4; thu hút 15 dự án khai thác khoáng sản và 05 dự án thủy điện... Bên cạnh đó, UBND huyện đã kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý, giải quyết đối với các dự án không triển khai đầu tư.

*b) Tồn tại, hạn chế:*

Công tác xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá về thu hút đầu tư của Huyện còn hạn chế, chưa chủ động; hàng năm chưa xây dựng kế hoạch để xúc tiến, kêu gọi đầu tư; công tác tham mưu đôn đốc, đề xuất, kiến nghị triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa được thường xuyên, kịp thời. Chưa kịp thời rà soát, xây dựng đề án... đề xuất HĐND huyện cho chủ trương, bố trí nguồn lực để kêu gọi, thu hút đầu tư; chưa chủ động bám vào các giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai thực hiện.

#### **IV. TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH**

Ngày 16/3/2020, Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 56/KH-HĐND về tổ chức phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện tháng 3/2020 để yêu cầu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch giải trình về công tác quản lý quỹ đất 5% và việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã trên địa bàn huyện, từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan vấn đề được nêu trong phiên giải trình.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND huyện phải chấp hành việc giãn cách xã hội nên chưa tổ chức được phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện tháng 3/2020.

## V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện hoàn thành chương trình giám sát của HĐND huyện đề ra; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật từ khâu xây dựng kế hoạch và đề cương giám sát, gửi nội dung yêu cầu giám sát, ban hành quyết định thành lập các đoàn giám sát, tiến hành các hoạt động giám sát đến việc ban hành Báo cáo kết quả giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát của HĐND huyện trong năm 2020 còn một số hạn chế nhất định. Công tác giám sát bằng hình thức tổ chức phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện chưa được tổ chức thực hiện sau khi hết giãn cách xã hội; các đại biểu chưa quan tâm nghiên cứu nội dung để có ý kiến chất vấn tại các kỳ họp, do còn có tâm lý nể nang, ngại va chạm; một số thành viên của các đoàn giám sát chưa quan tâm, tham gia đầy đủ hoạt động giám sát.

Trên đây là Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện./.

### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THHĐ. *Ngô Thị Sâm*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH



**Ngô Thị Sâm**